



มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
University of the Thai Chamber of Commerce

สาส์นเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก

จาก

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาและเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชาวพุทธทั่วโลกเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหตุการณ์เหล่านั้นได้สะท้อนให้เรานึกถึงคตินิยมหลักคือ ไตรลักษณ์ อันได้แก่ความเป็นธรรมชาติของโลก ๓ ประการ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ซึ่งทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนตกอยู่ในสภาพ ๓ ประการนี้ ไม่เว้นแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาของโลก องค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นองค์การขนาดใหญ่ที่สุดของโลกได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ เป็นต้นมา นอกจากนี้ผู้นำชาวพุทธทั่วโลกยังลงขันตามมติให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ยิ่งความภาคภูมิใจมาสู่คนไทย โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนอย่างทั่วหน้ากับการที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากชาวพุทธทั่วโลกเช่นนี้

ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๕๕ เรื่อง “พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ ๖๐ พรรษาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวันวิสาขบูชาโลก ซึ่งมีผู้นำทางวิชาการและผู้นำศาสนาจากทั่วโลกประมาณ ๕,๐๐๐ รูป/คน จาก ๘๔ ประเทศที่ได้มาร่วมงานเฉลิมฉลองและสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติในครั้งนี้ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างชาวพุทธทั่วโลก และพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคนจะได้ช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้คงความเป็นผู้นำชาวพุทธทั่วโลกด้วยการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ตามหลักพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสามารถสร้างทางเลือกในการประยุกต์ใช้พระพุทธศาสนาแก้ปัญหาวิกฤติการณ์ของประเทศและของโลก เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชน และเพื่อความมั่นคงสถาพรแห่งบวรพระพุทธศาสนา ทั้งยังเป็นการดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะของปวงชนชาวไทยตลอดไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย